

ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ วัน เดือน ปี 24-27 ก.ย. 2563 หน้า 3 เรื่อง ก๊าซธรรมชาติ

เปิดเสรีนำเข้าก๊าซยังไม่จบ รอเรตค่าบริการผ่านท่อปตท.

สั่ง กกพ.ศึกษาเรตค่าบริการส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อ หลังเปิดเสรี
นำเข้า เร่งเสนอ กบง.รอบต่อไป
พร้อมสั่งตรึงราคา LPG ต่อถึง
สิ้นปี'63 เตรียมทบทวนต้นทุนค่าไฟ
สะท้อนสถานะเศรษฐกิจ

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) เปิดเผยภายหลังนายสุพัฒนพงษ์
พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ในส่วนของ
ความคืบหน้าเปิดเสรีนำเข้าก๊าซธรรมชาติ
ได้มอบให้ กกพ.กำหนดอัตราค่าบริการ
จัดหาและค่าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว
(แอลเอ็นจี) และทบทวนค่าบริการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อให้เหมาะสม รวมถึง
ทบทวนต้นทุนโครงสร้าง ต้นทุนของราคา
ขายปลีกก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับ
รถยนต์ (เอ็นจีวี) ให้เหมาะสมและ
สะท้อนต้นทุนจริง

โดยเบื้องต้นกำหนดแนวทางการ
เปิดเสรีแอลเอ็นจีไว้ 2 แนวทาง คือ
1.การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติหรือเปิดเสรีอย่างเต็มรูปแบบ
2.การให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้ซื้อขายก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียว
ซึ่งจะหารือให้ได้ข้อสรุปก่อนนำเสนอ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
(กพช.) พิจารณาในเดือน ต.ค.นี้

พร้อมกันนี้ที่ประชุมเห็นชอบคงราคา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ต่อไปอีก
3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2563
ให้ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ซึ่ง
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 14.3758 บาท
ต่อกิโลกรัม หรือราคาขายปลีกอยู่ที่
318 บาทต่อดัง 15 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนบรรเทาภาระค่าครองชีพจากการ



วัฒนพงษ์ คุโรวาท

แพร่ระบาดของโควิด-19 หากตรึงราคา
ต่ออีกจะใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
450 ล้านบาทต่อเดือน รวมเวลา 3 เดือน
รวมกับสถานะที่ยังคงติดลบขณะนี้
7,427 ล้านบาท ก็ยังไม่เกินกรอบวงเงิน
ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิง (กบน.) กำหนดใช้ได้ไม่เกิน
10,000 ล้านบาท

ส่วนแนวทางลดภาระค่าไฟฟ้า เห็นชอบ
หลักเกณฑ์คำนวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันพื้นฐาน และ
แนวทางการบริหารจัดการการส่งออก LPG
โดยให้ยกเลิกมติเดิมและมอบให้กรม
ธุรกิจพลังงานเป็นผู้อนุญาตการส่งออก
LPG เป็นรายเที่ยว

นอกจากนี้ให้ กกพ.ไปทบทวนเรื่อง
รายได้ของการไฟฟ้าฯ หลักเกณฑ์ทาง
การเงินให้มีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
ให้ สนพ.และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ไปบริหารจัดการ
ปริมาณกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศ
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงจัดทำ
แผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและกำกับ
ดูแลการส่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของ กฟผ.